

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๕๕๕๑



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง โครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๔๕๖๔ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติฯ	จำนวน ๑ ชุด
๒. แนวทางจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติฯ	จำนวน ๑ ชุด
๓. แบบรายงานผลการดำเนินงาน และแบบแจ้งรายชื่อนักกีฬา	จำนวน ๑ ชุด
๔. ตัวอย่างสื่อและเหรียญที่ระลึก	จำนวน ๑ ชุด
๕. ตัวอย่างคำสั่ง ระเบียบข้อบังคับ และใบสมัคร	จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่แข็งแรง และพัฒนาการ
ทางด้านจิตใจ อารมณ์ ให้มีความเบิกบาน มีความกล้าหาญ มีวินัย มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ เคารพกฎ
ระเบียบ กติกา ด้วยกิจกรรมจักรยานขาไถ (Balance Bike) เพราะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ได้ทุกด้าน ทั้งการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ให้แข็งแรง เป็นการฝึกการทรงตัว รวมทั้ง ช่วยฝึกสายตา
การแยกแยะสี การประเมินระยะทาง การใช้มือและแขนเพื่อบังคับทิศทาง และการใช้กล้ามเนื้อขา
ที่ออกแรงเดิน เพื่อให้เด็กปฐมวัยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป และใช้ชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
ซึ่งจะเป็นพลังในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนเพื่อการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
ที่สำคัญในพื้นที่ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้ในระดับครัวเรือนและชุมชน
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแจ้งสถานศึกษา
ระดับปฐมวัยในสังกัด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย) ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ (Balance Bike) และจัดกิจกรรมแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike)
เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยและปลูกฝัง
ความมีน้ำใจนักกีฬา ความละเอียดแข็งแรงแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ
(Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
และจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัย ได้ออกกำลังกายร่วมกัน โดยการใช้จักรยานขาไถ (Balance Bike)

/เพื่อพัฒนา ...

เพื่อพัฒนาการสมวัยรอบด้าน เด็กมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและผู้ปกครอง ส่งเสริมการนำจักรยานขาไถมาใช้ในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จึงให้จังหวัดดำเนินการจัดโครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคผู้นำศาสนา ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคมและภาคสื่อสารมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมและสนับสนุนโครงการดังกล่าวและรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งส่งรายชื่อนักกีฬาตัวแทนของจังหวัดในแต่ละรุ่นตามแบบที่กำหนดให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ โดยสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐๒-๒๕๑๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๔๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวชฎาธาร มะลินิล โทร. ๐๙๑-๗๗๙๗๘๕๖



สิ่งที่ส่งมาด้วย



โครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ที่มาโครงการ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้สมวัยรอบด้าน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
- ๒) เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัย ได้ออกกำลังกายร่วมกัน โดยการใช้จักรยานขาไถ (Balance Bike) เพื่อพัฒนาการสมวัยรอบด้าน เด็กมีความสุขที่สมบูรณ์แข็งแรง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- ๓) เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดรายได้ในระดับครัวเรือนและชุมชนเพิ่มขึ้น
- ๔) เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัด ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีรัฐ ภาควิชาการ ภาคผู้เฒ่าผู้แก่ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อมวลชนได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

แนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป

๑) จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และดำเนินการประชุมเพื่อวางแผนการจัดเตรียมงาน การคัดเลือกเจ้าภาพ กำหนดสถานที่จัดการแข่งขัน หลักเกณฑ์การสมัครแข่งขัน การกำหนดรุ่นแต่ละช่วงอายุ การประชาสัมพันธ์ และแนวทางการดำเนินงานจัดการแข่งขัน

๒) จังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์ มีหนังสือแจ้ง อบต. ภาคีเครือข่าย หรือผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมโครงการฯ สนับสนุนโครงการ หรือร่วมบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ดังนี้

๑) การก่อสร้างสนามแข่งขัน



๓) กรณีไม่ได้จัดทำเสื้อและเหรียญที่ระลึก ให้จังหวัด

๒) การจัดทำเสื้อ และเหรียญที่ระลึก

กำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สวมใส่เสื้อโทนสีเหลือง

ดำเนินการตามแบบที่ มท. กำหนด



๔) การจัดซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม



๓) จังหวัดจัดกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗

๔) รายงานผลการดำเนินงานตามแบบที่กำหนดให้ มท. ทราบ ดังนี้

📅 ภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๗



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(ร่าง) แบบเสื้อ โครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตัวอย่างเสื้อ



ด้านหน้า

ด้านหลัง

ลวดลายบนเสื้อ
 สามารถกำหนดได้
 ตามความเหมาะสม

(ร่าง) แบบเหรียญที่ระลึก โครงการจัดการแข่งขันจักรยานชาโด (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ตัวอย่างเหรียญที่ระลึก



ด้านหน้า
ตราประจำจังหวัด



ด้านหลัง
ตรากระทรวงมหาดไทย